

Số: 99 /PGDDĐT-GDTrH

Bến Cát, ngày 17 tháng 3 năm 2020

V/v tăng cường các hình thức dạy học qua internet, truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở

Căn cứ Công văn số 416/SGDDĐT-VP ngày 16/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh do dịch bệnh Covid-19;

Thực hiện Công văn số 417/SGDDĐT-GDTrH ngày 16/3/2020 của của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc tăng cường các hình thức dạy học qua internet, truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian học sinh tạm thời nghỉ học, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các trường Trung học cơ sở thực hiện một số nội dung sau:

1. Trong thời gian học sinh nghỉ học các trường áp dụng biện pháp tốt nhất có thể để phòng dịch, khử khuẩn, vệ sinh trường lớp, thiết bị dạy học để ngăn ngừa dịch bệnh nói chung, dịch bệnh Covid-19 nói riêng. Duy trì liên lạc giữa giáo viên với học sinh để giao nhiệm vụ học tập và hướng dẫn học sinh tự học qua các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với điều kiện thực tiễn nhà trường để ôn tập, hệ thống hóa kiến thức đồng thời tuyên truyền công tác phòng, chống bệnh Covid-19.

Các trường tiếp tục tăng cường các hình thức dạy học qua internet, truyền hình cụ thể như sau:

- Hiệu trưởng các trường tiếp tục chỉ đạo các tổ bộ môn rà soát, tinh giản nội dung dạy học, xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 để tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình, một cách phù hợp; lựa chọn công cụ dạy học qua internet phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng đơn vị; tham khảo, sử dụng các học liệu tin cậy, chuẩn xác để tổ chức dạy học và hướng dẫn học sinh học tập.


- Phân công giáo viên giao nhiệm vụ học tập theo nội dung bài học và hướng dẫn học sinh thực hiện các buổi học qua internet, trên truyền hình; phối hợp với gia đình học sinh có biện pháp quản lý hoạt động học của học sinh qua internet, trên

truyền hình; nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập đã giao cho học sinh.

- Hướng dẫn giáo viên, học sinh tham khảo lịch phát sóng các bài học (do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam xây dựng) trên Kênh truyền hình giáo dục quốc gia (kênh VTV7 và một số kênh truyền hình trung ương khác) và các kênh truyền hình khác được công bố trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tại địa chỉ <http://www.moet.gov.vn>).

2. Khi học sinh đi học trở lại, các đơn vị tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua internet, trên truyền hình. Từ đó, giáo viên rà soát, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa những nội dung kiến thức đã học qua internet, trên truyền hình nhằm tối ưu thời gian và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định.

3. Chủ động xây dựng kế hoạch học bù cho học sinh sau khi học sinh đi học trở lại. Việc tổ chức học bù cho học sinh phải được thực hiện một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn nhà trường để đảm bảo thực hiện chất lượng, hiệu quả.

Phòng GDĐT yêu cầu các trường nghiêm túc thực hiện Công văn này./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, GDTrH.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Lê Minh Vũ